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กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอพซิลอน จ ากัด บริษัท อาร์มมี่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นไวโรนเมนท์ จ ากัด และบริษัท เอเซีย แล็ป
แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด ได้ด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 4 โครงการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส ารวจออกแบบ
ส่วนต่อขยายถนนเลี่ยงเมืองแนวใหม่ด่านศุลกากรบึงกาฬ - ทล.212 อ.เมือง จ.บึงกาฬ เพ่ือชี้แจงรูปแบบการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2568 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลเมืองบึงกาฬ ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยได้รับเกียรติ
จากนางสาวปุญญาดา แสงทองอร่าม ปลัดอ าเภอเมืองบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระท บ 
ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นท่ีศึกษาโครงการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ รวมทั้งสิ้นจ านวน 120 ราย 

ทั้งนี้ คณะผู้ศึกษาจะน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม อันจะน าไปสู่การพัฒนา โครงการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีมากที่สุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนน้อยที่สุดต่อไป 

ข้อซักถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ การชี้แจงประเด็นข้อคิดเห็นและน าไปพิจารณาประกอบการศึกษา

ด้านวิศวกรรม

1. เสนอให้ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดตัดทางแยกให้เพียงพอ 1. น าไปพิจารณาออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดตัดทางแยกให้เพียงพอ
และเป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบของกรมทางหลวงชนบท

2. เสนอให้ออกแบบระบบระบายน้ าให้เพียงพอและเหมาะสม 2. น าไปพิจารณาออกแบบระบบระบายน้ าให้มีความเหมาะสมและสามารถระบายน้ า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ด้านการควบคุมน้ าท่วมและการระบายน้ าที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่โครงการ

3. เสนอให้ออกแบบโครงการให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด 3. น าไปพิจารณาประกอบการออกแบบโครงการให้เกิดกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย

ด้านการโยกย้ายและเวนคืน

1. ปัจจุบันสามารถระบุค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนได้หรือไม่ 1. ปัจจุบันไม่สามารถระบุค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย ์ที่ถูกเวนคืนได้ เนื่องจากอยู่ใน
ขั ้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยประชาชนจะรับทราบ
ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ท่ีถูกเวนคืนได้หลังจากขั้นตอนการสำรวจอสังหาริมทรัพย์
และมีการแต่งตั ้ งคณะกรรมการกำหนดราคา เบื ้องต้นและมีการจัดประชุม
คณะกรรมการเพ่ือกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์และเงินค่าทดแทน ซ่ึงเป็นข้ันตอนต่อไป
หลังจากรายงานการประเมินผลกระทบส ิ ่ งแวดล้อมได ้ ร ับความเห ็นชอบ
จากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว

2. ขอให้พิจารณาค่าชดเชยและเวนคืนให้มีความเหมาะสม 2. ในขั ้นตอนการเวนคืน จะมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการกำหนดราคาเวนคืน โดยจะ
พิจารณาราคาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขตามกฎหมาย

3.  ในระหว่างนี้สามารถดำเนินการใด ๆ ในที่ดินที่จะถูกเวนคืนได้หรือไม่ 3. ในระหว่างนี้เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินสามารถดำเนินกิจกรรมใด ๆ ได้ทุกกิจกรรม
จนกว่าจะถึงขั้นตอนการสำรวจอสังหาริมทรัพย์

4. กรณีที่ดินบางส่วนติดการเช่า-ซื้อ การจ่ายค่าชดเชยและเวนคืนจะเป็น
อย่างไร

4. โดยปกติค่าเวนคืนจะถูกจ่ายให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่ผู้เช่าซื้อก็จะได้รับค่าชดเชย
ในการเสียสิทธิ์เช่า-ซื้อตามท่ีกฎหมายก าหนด

ด้านความคิดเห็นต่อโครงการและระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ

1. ขอให้ผลักดันโครงการให้สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการได้โดยเร็ว 1. ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม และจะต้องผ่านข้ันตอน
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและของบประมาณการก่อสร้างของโครงการต่อไป



ภาพบรรยากาศการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการ

นางสาวปุญญาดา แสงทองอร่าม 
ปลัดอ าเภอเมืองบึงกาฬ 
ประธานเปิดการประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน
รับเอกสารประกอบการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมรับชมบอร์ดนิทรรศการผู้เข้าร่วมประชุมรับชมบอร์ดนิทรรศการ

ผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น บริษัทที่ปรึกษาตอบข้อซักถาม

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการ วิทยากรน าเสนอรายละเอียดโครงการ

นายธนวัต ล ามะนา วิศวกรโยธาช านาญการ 
ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท กล่าวปิดการประชุม 


